

## คำนำ

คู่มือการนิเทศด้วยกระบวนการวิจัยเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เป็นคู่มือการนิเทศสำหรับศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูวิชาการ สามารถนำไปใช้ในการนิเทศติดตามเพื่อส่งเสริมให้ครูเกิดความรู้ความเข้าใจและช่วยส่งเสริมความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ นำไปแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งคู่มือการนิเทศนี้ มีองค์ประกอบ 4 บท ได้แก่ บทที่ 1 การนิเทศด้วยกระบวนการวิจัย บทที่ 2 การวิเคราะห์สภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้ บทที่ 3 การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ บทที่ 4 เครื่องมือและการเก็บรวบรวมข้อมูลในการนิเทศ บทที่ 5 เกณฑ์การประเมินนวัตกรรมที่เป็นเลิศ ซึ่งในแต่ละบทมีเนื้อหาและรายละเอียดที่ผู้นิเทศสามารถศึกษาเรียนรู้และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการนิเทศ ติดตามครูเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเป็นระบบ

อย่างไรก็ตาม การใช้คู่มือการนิเทศด้วยกระบวนการวิจัยเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จะมีประสิทธิภาพช่วยให้ครูผู้รับการนิเทศมีความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ สามารถนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนได้มีประสิทธิภาพ ผู้นิเทศต้องศึกษาเรียนรู้และทำความเข้าใจกระบวนการนิเทศให้ละเอียดและปฏิบัติตามขั้นตอน กระบวนการนิเทศด้วยกระบวนการวิจัย ซึ่งมีรูปแบบการนิเทศโดยการใช้กระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research: PAR) ซึ่งผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศจะทำงานแบบร่วมมือกัน พาคิด พาลงมือปฏิบัติตามขั้นตอน จนครูสามารถพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้และนวัตกรรมการไปใช้ในการแก้ปัญหาการเรียนการสอนได้อย่างเป็นระบบ

ผู้จัดทำคู่มือการนิเทศ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการนิเทศด้วยกระบวนการวิจัยเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เล่มนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการนิเทศของศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูวิชาการ หรือผู้ที่สนใจนำไปใช้ในการนิเทศเพื่อพาคิดพาทำด้วยกระบวนการวิจัย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาครูพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูต่อไป

สกวรัตน์ ไกรมาก

ศึกษานิเทศก์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2